



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการศึกษา วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา (เรียงตามอักษร) ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่
๕๒๒๖ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต คอ นานสิก จักษุ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้สมัครดังนี้

หมายเลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นางภัทรวรรณ แจ่มจำรัส

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลด้านห้องคลอด)
ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๔๕ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้สมัครดังนี้

หมายเลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล
๐๐๒	นางกชกร ตัมพวิบูลย์

๓. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ตำแหน่งเลขที่
๕๓๕๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้สมัครดังนี้

หมายเลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล
๐๐๓	นางแพรว สารแดง
๐๐๔	นางสาวยุวดี เกื้อกุลวงษ์ชัย
๐๐๕	นางอภิรดี เจริญจรรยากุล

/๕. ตำแหน่งพยาบาล...

ข. รายละเอียดและวิธีการคัดเลือก

ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก สำหรับผลการพิจารณาคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และทาง www.spko.moph.go.th และทาง www.smpkhos.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายนำพล แดนพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ